

TRÌNH BÁO TRƯỜNG HỢP KỲ THỊ CHUNG TỘC VÀ ĐỐI XỬ PHÂN BIỆT Ở TRƯỜNG CON QUÝ VỊ BẰNG CÁCH NÀO



Vietnamese

Con quý vị xứng đáng được tôn trọng, coi trọng và đối xử bình đẳng trong các cộng đồng trường học.

Không dung thứ phân biệt đối xử hoặc ngược đãi dựa trên tôn giáo hoặc chủng tộc.

Nếu là phụ huynh hoặc người nuôi dưỡng đứa trẻ đã từng bị hoặc chứng kiến trường hợp phân biệt đối xử hoặc ngược đãi vì lý do tôn giáo hoặc chủng tộc tại trường học, chúng tôi khuyến khích quý vị hãy trình báo sự việc đó.

Nhân viên nhà trường có thể bảo đảm có các hành động và quý vị được hỗ trợ phù hợp.

Quý vị có thể muốn khiếu nại chính thức về sự việc đó với nhà trường hoặc văn phòng khu vực.

Muốn biết thêm thông tin, hãy đọc tại:

[Khiếu nại hoặc nêu mối lo ngại về trường học con quý vị \(education.vic.gov.au\)](http://www.education.vic.gov.au)

TRÌNH BÁO SỰ VIỆC VỚI ĐƯỜNG DÂY THƯỜNG TRỰC NẠN KỲ THỊ CHUNG TỘC (REPORT RACISM HOTLINE)

Report Racism Hotline

1800 722 476

report.racism@education.vic.gov.au

Đường dây thường trực này hoạt động từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ ngày lễ.

Nếu không cảm thấy thoải mái trình báo sự việc với trường học con mình, hoặc nếu không hài lòng với cách nhà trường giải quyết, quý vị có thể gọi cho Report Racism Hotline của Bộ.

Khi gọi đến đường dây thường trực, quý vị sẽ có thể:

- thảo luận về vụ khiếu nại
- xem xét các tùy chọn có sẵn và những gì quý vị có thể làm tiếp theo
- nhờ trợ giúp để liên lạc với các nhân viên khu vực và dịch vụ trợ giúp.

NHẬN HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN TRÊN ĐIỆN THOẠI QUA PARENTLINE

Parentline

13 22 89

www.parentline.vic.gov.au

Parentline hoạt động từ 8 giờ sáng đến nửa đêm, bảy ngày một tuần, kể cả ngày lễ.

Quý vị cũng có thể muốn gọi cho Parentline để nhờ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, độc lập với Bộ tư vấn và trợ giúp quý vị.

Parentline là dịch vụ điện thoại tư vấn bảo mật và ẩn danh dành cho phụ huynh và người nuôi dưỡng trẻ em từ sơ sinh đến 18 tuổi.

Có các nhân viên tư vấn để nói về nhiều vấn đề nuôi dạy con cái khác nhau, bao gồm phân biệt đối xử hoặc ngược đãi ở trường.

THÔNG TIN HỮU ÍCH

Muốn biết thêm thông tin về trình báo trường hợp phân biệt đối xử và ngược đãi vì lý do tôn giáo hoặc chủng tộc trong trường học, hãy đọc tại: [Trình báo vụ kỳ thị chủng tộc hoặc phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo trong trường học \(education.vic.gov.au\)](http://www.education.vic.gov.au)

Muốn biết thêm thông tin và có tài liệu về cách ứng phó với trường hợp bắt nạt, bao gồm bắt nạt vì kỳ thị chủng tộc, hãy đọc tại: [Ngăn chặn Kẻ bắt nạt \(education.vic.gov.au\)](http://www.education.vic.gov.au)



Dịch vụ Thông Phiên dịch Toàn quốc (TIS)

Phụ huynh hoặc người nuôi dưỡng cần thông dịch viên có thể gọi cho Dịch Vụ Thông Phiên dịch Toàn quốc (TIS) qua số 13 14 50 để liên lạc với Bộ hoặc Parentline.